



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๒๖๘ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคลิป VDO ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมหาวิทยาลัย มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – ๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมคนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรมโดยการทำในรูปแบบคลิป VDO นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำคลิป VDO ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจัดทำคลิป VDO ให้แล้วภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในรูปแบบคลิป VDO ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยสุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	พลเดช	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสัณฑ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดลสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุมพิง	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครวิพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดิ์นะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรอธิวาสน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ
ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบพิก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายธงชัย	เหลื่องทอง	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาการจัดทำคลิป VDO

กรรมการดำเนินงาน

กรรมการฝ่ายประสานงานและดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนทรศน์	พลเดช	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	รองประธานกรรมการ
นายยุทธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนา	แสงตาล	กรรมการ
นางสาวสันธิตา	ตั้งคจิวงกูร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐญา	นาคะสันต์	กรรมการ
นางสมลักษณ์	วัฒนสารสมบุรณ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์	โถวสกุล	กรรมการ
นายชินกร	จิระขจรจรีตกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย	สุขสวัสดิ์	กรรมการ
นายฐปนนท์	อ่อนศรี	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ	ชวลิตธาดา	กรรมการ
นายอรมเทพ	สกุณา	กรรมการ
นางสาวภานุชญา	ศิริยุทธโยธิน	กรรมการ
นายทรงกฤษณ์	คมสัน	กรรมการ
นางสาวชุตาลักษณ์	พินันท์	กรรมการ
นางจุฑามาศ	พุลยรัตน์	กรรมการ
นายนิวัฒน์	สนสกล	กรรมการ
นายภูมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพัศตร	แก้วกระโทก	กรรมการ

นายอภิพันธ์	ศรีโพธิ์	กรรมการ
นางสาวนิศรินทร์	ฉายแก้ว	กรรมการ
นายชลตรงค์	นาชัย	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
นางสาวเพชรลดา	ประทุมวัน	กรรมการ
นางสาวปราณี	พุ่มพวง	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศศิวิมล	สิทธิบุรณะ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาในการถ่ายทำ วัตถุประสงค์ของเนื้อหา ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นในการจัดทำคลิป VDO ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒

กรรมการฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจตุรัส	รองประธานกรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	พิภเหลือง	กรรมการ
นายจาตุรันต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายศราวุฒ	ทองขาว	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอุนรัตน์	กรรมการ
นายสุรสินธุ์	วัฒนจริยา	กรรมการ
นางชมพูนุช	ตันพานิช	กรรมการและเลขานุการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพิมพ์พิศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่
๑. เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการถ่ายทำ เช่น อุปกรณ์ในการถ่ายทำ อุปกรณ์ประกอบฉาก สถานที่ในการถ่ายทำ
 ๒. ถ่ายทำ บันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง แปลง VDO
 ๓. ลำดับภาพ
 ๔. ปรับแต่งแก้ไขภาพ
 ๕. เสียงดนตรีประกอบคลิป VDO

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ซีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหนังกิจ	กรรมการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตนิช	กรรมการ
นางสาวจรรุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายพุดวิงส์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อจัดทำคลิป VDO

กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ
นางสาวพัชรี	สำเภาทอง	กรรมการ
นางสาวบุษบา	ผลาผล	กรรมการ
นางภริตา	พานิชเจริญ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เบิก – จ่ายงบประมาณตามโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ พลเดช
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม